



คุณสมบัติเด่น

- ไวลด์รูปภาพบุรุษหมู เพิ่มตัวคุณตั้งแต่ x2 ถึง x7
- โบนัสถือและรีสปินเพื่อโอกาสที่จะได้รับสัญลักษณ์เงินสดและคุณสมบัติ 7 แบบ
- ไม่ต้องรอดด้วยชื่อคุณสมบัติ ตรงเข้าสู่ความร่ำรวยของถือและรีสปินทันที

ข้อมูลทั่วไป

วงล้อ x แถว	6 x 7
วิธีการชนะ	สูงสุด 117,649 วิธี
เงินรางวัลสูงสุด	20,000x
ความเสี่ยง	5/5 (สูง)
ความถี่ในการชนะ	5/5 (สูง)
เดิมพันขั้นต่ำ	€/£/\$ 0.10
เดิมพันสูงสุด	€/£/\$ 20
คุณสมบัติ	2 (ไวลด์รูปภาพบุรุษหมู, ถือและรีสปิน)
ตัวเลือก RTP แบบไม่มีแจ็กพอด	90.75%, 92.72%, 94.72%, 95.68%, 95.71%
ตัวเลือก RTP แบบมีแจ็กพอด	90.14%, 90.69%, 92.71%, 94.69%

Red Tiger ขอเสนอ: หมูทองคำนำโชค 2 Megaways™

รับโชคใหญ่ติดมือกลับบ้านไปกับเกมหมูทองคำนำโชค 2 Megaways™!

พบกับไวลด์รูปภาพบุรุษหมูผู้ยิ่งใหญ่ ที่ครอบครองวงล้อที่มีตัวคุณไวลด์ที่มีค่าตั้งแต่ x2 ถึง x7 ปลดล็อกถือและรีสปินด้วยสแคตเตอร์ 3 ตัวขึ้นไป หมุนวงล้อเพื่อรับสัญลักษณ์เงินสดและเงินออม ในโบนัสที่หรูหรานี้ สัญลักษณ์เงินสดและสัญลักษณ์พิเศษเท่านั้นที่จะปรากฏบนวงล้อ สัมผัสกับพลังเวทมนตร์การคูณของรูปภาพสตรีหมูกาไรเป็นกอบเป็นกำของกระปุกหมู ร่วมเป็นสักขีพยานกับผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ของสัญลักษณ์บัตรเครดิต ที่จะเพิ่มอำนาจของรูปภาพบุรุษหมูและรูปภาพสตรีหมูไปอีกขั้น วางยุทธศาสตร์ด้วยสัญลักษณ์ลูกกุญแจเพื่อปลดล็อกแถวพิเศษ ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสชนะของคุณ ในขณะที่รอบเกมดำเนินไป คุณจะเพลิดเพลินไปกับความสุดยอดของสัญลักษณ์เงินสด สัญลักษณ์กระเป๋าเงิน สัญลักษณ์ถุงเงิน และสัญลักษณ์ของขวัญ ที่จะมอบโชคมาให้กับคุณแบบเหนือจินตนาการ ยกกระตือรือร้นของคุณด้วยการซื้อคุณสมบัติ รับประกันตัวเดินทางเข้าสู่ความร่ำรวยขั้นสุดยอดของคุณ!

ออกเดินทางไปกับ หมูทองคำนำโชค 2 Megaways™ ได้เลย!

คุณสมบัติในเกม



ไวด์สภาวะหมูจะครอบคลุมวงล้อที่ 2, 3, 4, และ 5 แต่จะไม่ปรากฏบนวงล้อที่ 2 และ 3 พร้อมกัน ไวด์ซูปเปอร์นี้จะมีตัวคูณตั้งแต่ x2 ถึง x7 ไวด์สภาวะหมูจะไม่ทำอะไรจนกว่าปฏิกริยาลูกโช้จะสิ้นสุดลง

ไวด์สภาวะหมู



สแคตเตอร์ 3 ตัวขึ้นไปจะเปิดใช้งานรอบโบนัสถือและรีสปิน ในตอนเริ่มต้นของรอบโบนัส ผู้เล่นจะได้หมุนวงล้อเพื่อรับรางวัลสัญลักษณ์เงินสดและสัญลักษณ์เงินออม ซึ่งทั้งคู่จะมีมูลค่า 2x ของเงินเดิมพันปัจจุบันของคุณ สัญลักษณ์เงินสดจะเป็นตัวเลข 2, 3, 4, 5, 10, หรือ 15 และสัญลักษณ์เงินออมจะมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 5 สัญลักษณ์เงินสดที่ได้รับจากวงล้อจะสุ่มปรากฏบนวงล้อและลือคอยู่บนวงล้อตลอดการหมุน เงินออมจะแสดงอยู่ข้างบนของวงล้อ เตรียมพร้อมให้คุณมารับเอาไป!

ถือและรีสปิน



สัญลักษณ์เงินสด สัญลักษณ์พิเศษ หรือสัญลักษณ์เปล่าสามารถปรากฏได้ในรอบโบนัสเท่านั้น และตำแหน่งของสัญลักษณ์แต่ละตัวจะเป็นตัวแทนของวงล้อต่างๆ สัญลักษณ์เงินสดจะมีรางวัลเงินสดแบบสุ่มที่จะทำหน้าที่เป็นตัวคูณเงินเดิมพันอยู่ สัญลักษณ์เหล่านี้จะมีค่า 1x, 2x, 3x, 5x, หรือ 10x ของเงินเดิมพัน เมื่อสัญลักษณ์เงินสดปรากฏ สัญลักษณ์จะลือคตัวอยู่บนวงล้อตลอดรอบโบนัส รับประกันได้เลยว่าการชนะของคุณจะต้องตื่นเต้นอย่างแน่นอน! สัญลักษณ์เงินสดหรือสัญลักษณ์พิเศษใดๆ ที่ปรากฏจะเป็นการรีเซ็ตการหมุนให้กลับไปเป็น 3 เมื่อมีเงินออมอยู่ หากไม่มีสัญลักษณ์เงินสดหรือสัญลักษณ์พิเศษใดๆ ปรากฏในการหมุน 3 ครั้งติดต่อกัน เกมจะใช้เงินออมเพื่อมอบสัญลักษณ์เงินสดในตำแหน่งที่ว่างบนวงล้อแบบสุ่ม หากยังมีตำแหน่งว่างอยู่ รอบโบนัสจะดำเนินต่อไปพร้อมการหมุนที่รีเซ็ตกลับไปเป็น 3 เมื่อทุกตำแหน่งบนวงล้อเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ที่ลือคแล้ว เงินออมที่เหลือจะนำไปคำนวณกับเงินรางวัลโบนัสรวม



สัญลักษณ์พิเศษมี 7 ตัว ซึ่งเหมือนกับสัญลักษณ์ที่ไม่ใช่สัญลักษณ์รอยัลในเกมหลัก อย่างไรก็ตาม ในถือและรีสปินสัญลักษณ์พิเศษเหล่านี้จะลักษณะที่แตกต่างกัน และมีการจ่ายเงินที่ต่างจากเกมหลัก

สภาวะหมู

สภาวะหมูจะมีมูลค่าเงินสด ค่าเริ่มต้นจะตั้งไว้ที่ 5x ของเงินเดิมพัน ซึ่งจะแสดงอยู่ด้านบนของวงล้อ เมื่อมีสภาวะหมูปรากฏมูลค่าต่างๆ ได้แก่ สัญลักษณ์เงินสด สัญลักษณ์เงิน และสัญลักษณ์กระเป่าเงินที่อยู่บนวงล้อจะเพิ่มขึ้นตามมูลค่าปัจจุบัน มูลค่าของสภาวะหมูจะเพิ่มขึ้นตามการหมุนต่อไปเป็น 5x, 10x, 15x, 25x, 50x, 100x และจะรีเซ็ตหลังจากรอบโบนัส สัญลักษณ์สภาวะหมูจะไม่ลือคบนวงล้อ

สภาวะสตรีหม

สภาวะสตรีหมจะมีตัวคูณ โดยจะเริ่มต้นจาก x1 และจะแสดงที่ด้านบนของวงล้อ สัญลักษณ์สภาวะสตรีหมแต่ละตัวที่ปรากฏบนวงล้อจะเก็บมูลค่าของสัญลักษณ์เงินสด สัญลักษณ์กระเป่าเงิน และสัญลักษณ์ถุงเงินไว้ ซึ่งจะทิ้งสัญลักษณ์ของขวัญที่มีมูลค่ารวมกันที่ไว้ที่จุดนั้นๆ คุณด้วยตัวคูณปัจจุบันของสัญลักษณ์สภาวะสตรีหม ตัวคูณของสภาวะสตรีหมจะเพิ่มขึ้น 1 สำหรับแต่ละสัญลักษณ์ที่ปรากฏ และจะรีเซ็ตเมื่อรอบโบนัสสิ้นสุดลง สัญลักษณ์ของขวัญจากสภาวะสตรีหมจะลือคอยู่บนวงล้อตลอดรอบโบนัส

ถุงเงิน

ถุงเงินจะมีมูลค่าเงินสดแบบสุ่ม ทำหน้าที่เป็นตัวคูณเงินเดิมพัน ตัวคูณที่เป็นไปได้คือ 30x, 50x, 75x, หรือ 100x ของเงินเดิมพันปัจจุบัน เมื่อสัญลักษณ์ถุงเงินปรากฏ สัญลักษณ์จะลือคอยู่บนวงล้อตลอดรอบโบนัส



กระปุกหมู

สัญลักษณ์กระปุกหมูจะมีมูลค่าเงินสดแบบสุ่ม ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวคูณเงินเดิมพันปัจจุบัน 1x, 2x, 3x, 5x, หรือ 10x เมื่อสัญลักษณ์ปรากฏ กระปุกหมูจะแตกออกและมูลค่าจะกระจายไปยังตำแหน่งที่อยู่ติดกัน (แนวนอน, แนวตั้ง, แนวทแยง) ซึ่งสามารถกระจายสัญลักษณ์เงินสดที่มีมูลค่าของกระปุกหมูไปยังตำแหน่งที่ว่างอยู่หรือเพิ่มเข้าไปยังตำแหน่งที่มีสัญลักษณ์เงินสดอยู่แล้วก็ได้ สัญลักษณ์กระปุกหมูจะไม่ลือคอยู่บนวงล้อ

กระเป่าเงิน

สัญลักษณ์กระเป่าเงินสะสมสัญลักษณ์เงินสดที่อยู่บนวงล้อ โดยจะเพิ่มมูลค่าเข้าไปในกระเป่าเงินจนกว่าจะมีมูลค่าอย่างน้อย 5 กระเป่าเงินจะลือคบนวงล้อในรอบโบนัส และหากมีกระเป่าเงินหลายตัวปรากฏ กระเป่าเงินดังกล่าวจะสะสมสัญลักษณ์เงินสดจนถึงมูลค่าขั้นต่ำ

บัตรเครดิต

สัญลักษณ์บัตรเครดิตแต่ละตัวที่ปรากฏจะเพิ่มมูลค่าปัจจุบันของสภาวะหมูและสภาวะสตรีหมที่อยู่ด้านบนของวงล้อ สำหรับสภาวะหมู มูลค่าจะเพิ่มไปยังระดับถัดไปที่เป็นไปได้ สำหรับสภาวะสตรีหม ตัวคูณจะเพิ่มขึ้น 1 หากสภาวะหมูถึงมูลค่าสูงสุดแล้ว บัตรเครดิตจะมีผลเฉพาะกับสภาวะสตรีหมเท่านั้น สัญลักษณ์ต่างๆ เหล่านี้จะไม่ลือคอยู่บนวงล้อ

ลูกกุญแจ

สัญลักษณ์ลูกกุญแจจะเพิ่มแถวพิเศษเหนือวงล้อ สูงสุด 7 แถว แต่เมื่อแถวทั้งหมดถูกปลดลือคแล้ว สัญลักษณ์ลูกกุญแจจะไม่ปรากฏอีกต่อไป และจะไม่ลือคอยู่บนวงล้อ

หากสัญลักษณ์พิเศษหลายอันปรากฏขึ้นในการหมุนครั้งหนึ่ง สัญลักษณ์ที่ปรากฏจะเปิดใช้งานตามลำดับนี้: กระปุกหมู บัตรเครดิต สภาวะหมู สภาวะสตรีหม กระเป่าเงิน และลูกกุญแจ รอบโบนัสจะจบลงหากไม่มีสัญลักษณ์เงินสดหรือสัญลักษณ์พิเศษปรากฏขึ้นในการหมุน 3 ครั้งติดต่อกันหลังจากใช้เงินออมหมดแล้ว หรือหากตำแหน่งทั้งหมดบนวงล้อถูกเติมเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ที่ลือค เมื่อการหมุนสิ้นสุดลง ผู้เล่นจะได้รับรางวัลสัญลักษณ์เงินสด สัญลักษณ์กระเป่าเงิน สัญลักษณ์ถุงเงิน และสัญลักษณ์ของขวัญทั้งหมดบนวงล้อรวมกัน พร้อมด้วยมูลค่าของเงินออมที่เหลือ

ชื่อคุณสมบัติ

- ถือและรีสปิน - สแคตเตอร์ 3 ตัว:** การันตีสแคตเตอร์ 3 ตัวขึ้นไปและเข้าสู่รอบโบนัสด้วยราคา 75x ของเงินเดิมพัน
- ถือและรีสปินพร้อมแถวพิเศษ 1 แถว - สแคตเตอร์ 4 ตัว:** การันตีสแคตเตอร์ 4 ตัวขึ้นไปและเข้าสู่รอบโบนัสพร้อมแถวพิเศษ 1 แถวด้วยราคา 150x ของเงินเดิมพัน
- ถือและรีสปินพร้อมแถวพิเศษ 2 แถว - สแคตเตอร์ 5 ตัว:** การันตีสแคตเตอร์ 5 ตัวและเข้าสู่รอบโบนัสพร้อมแถวพิเศษ 2 แถวด้วยราคา 350x ของเงินเดิมพัน
- ถือและรีสปินพร้อมแถวพิเศษ 3 แถว - สแคตเตอร์ 6 ตัว:** การันตีสแคตเตอร์ 6 ตัวและเข้าสู่รอบโบนัสพร้อมแถวพิเศษ 3 แถวด้วยราคา 900x ของเงินเดิมพัน

รหัสเกมและ RTP

เดสก์ท็อป + มือถือ

รหัสเกม	คำอธิบาย	ประเภทเกม OSS	รหัส OSS	RTP
PiggyRiches2MegaWays	ตัวเลือก RTP แบบไม่มีแจ็กพอต	piggyriches2megaways	piggyriches2mega	90.75%, 92.72%, 94.72%, 95.68%, 95.71%
PiggyRiches2MegaWays	ตัวเลือก RTP แบบมีแจ็กพอต	piggyriches2megaways	piggyriches2mega	90.14%, 90.69%, 92.71%, 94.69%

เงินสมทบแจ็กพอต

1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%

เกี่ยวกับแจ็กพอตของ Red Tiger

เช่นเดียวกับเกมสล็อตของ Red Tiger ทั้งหมด เกมหมูทองคำนำโชค 2 Megaways™ อาจจะเลือกเล่นแบบมีหรือไม่มีแจ็กพอต Red Tiger ก็ได้ หากใช้เวอร์ชันแจ็กพอตของเกมหลัก จะต้องจับคู่กับการสมทบแจ็กพอตเพื่อให้ได้ RTP โดยรวมสุดท้ายของเกม ตัวอย่างเช่น การจับคู่กับเกมหลักแจ็กพอตที่ได้รับการรับรองที่ RTP 90.14% กับการสมทบแจ็กพอต 1% ทำให้ RTP ทั้งหมดมีค่าเป็น 91.14% ในส่วนของ RTP เงินสมทบแจ็กพอตจะเป็น 100%

ดาวน์โหลดแพ็คเกจโปรโมชั่นตัวเต็ม: [ที่นี่](#)